

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๓๘๘/ว ๑๖๐๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุริยง

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแก้ไขสนามสอบ ในระบบบริหารจัดการการสั่งซื้อสอบออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีนโยบายใช้ข้อสอบกลางในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา สกร. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดำเนินการจัดสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมอบให้สถานศึกษาในสังกัดส่งแบบทดสอบผ่านระบบบริหารจัดการสั่งซื้อสอบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีสนามสอบที่ถูกร้างทิ้งไว้ แต่ไม่เคยมีการสั่งแบบทดสอบเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประมวลผลของระบบบริหารจัดการการสั่งซื้อสอบออนไลน์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดจึงนำเข้าแบบทดสอบซ้ำซ้อน ยอดการสั่งแบบทดสอบไม่ตรงกับความต้องการจริง ยากต่อการตรวจสอบและใช้เวลาประมวลผลค่อนข้างมาก เพื่อให้การสั่งแบบทดสอบออนไลน์ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาคเรียนก่อนได้ จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการแก้ไขสนามสอบในระบบบริหารจัดการการสั่งซื้อสอบออนไลน์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ <http://nfe.go.th/exorder> ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยกำหนดให้ดำเนินการแก้ไขสนามสอบด้วยสิทธิ์ระดับสถานศึกษา ในเมนูจัดการการสอบ ดังนี้

๑. ใช้ตัวเลือก “เปิด” สำหรับสนามสอบที่ต้องการเปิดสอบในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
๒. ใช้ตัวเลือก “ปิด” สำหรับสนามสอบที่ไม่ใช้จัดสอบในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

แต่เคยมีการสั่งแบบทดสอบมาแล้ว

๓. ใช้ตัวเลือก “แก้ไข” สำหรับสนามสอบที่ต้องการแก้ไขชื่อ

๔. ใช้ตัวเลือก “ลบ” สำหรับสนามสอบที่ต้องการลบออกจากระบบ ทั้งนี้ต้องไม่เคยมีการสั่งแบบทดสอบในสนามสอบนี้มาก่อน

ในการนี้...

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอให้สถานศึกษา ทุกอำเภอ ทราบ และดำเนินการให้ถูกต้องและให้เป็นปัจจุบัน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทรศัพท์ ๐-๓๘๒๘-๗๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๒๗-๓๗๙๘

E-mail address : cbi\_nfedc@nfe.go.th

“ เรียนดี มีความสุข ”